

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026
NGUYỄN TUẤN

- Họ và tên: **NGUYỄN TUẤN**
- Hiện đang công tác tại Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh
- Cấp bậc, chức vụ: Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng
- Quê quán: tỉnh Quảng trị,
- HKTT ở thị xã Kiến Tường,
- Hiện sống tại phường 7, TP.Tân An.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Được Hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm, được UBMTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026: Bản thân tôi luôn ý thức sâu sắc rằng làm một người đại biểu của nhân dân phải xác định trước trách nhiệm sẽ lớn hơn, công việc sẽ nặng nề hơn.

Năm 2020 là một năm hết sức khó khăn và rất đặc biệt. Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng và trực tiếp đến tất cả các mặt của xã hội và hiện nay vẫn đang tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường. Bên cạnh đó là thiên tai, lũ lụt, sạt lở, giông lốc, dịch bệnh khác diễn ra ở nhiều nơi. Trong bối cảnh đó, với phương châm chỉ đạo của Đảng, nhà nước là “chống dịch như chống giặc”; quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” ổn định biên giới và phục hồi phát triển KT - XH. Bộ đội Biên phòng tỉnh, thời gian qua bản thân tôi cùng anh em cán bộ chiến sĩ Biên phòng đã sát cánh cùng với các lực lượng và nhân dân ngày đêm bám trụ siết chặt biên giới, ngăn chặn kịp thời người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, giảm nguy cơ dịch bệnh; góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH và bảo vệ sức khỏe của nhân dân. (Đến nay Long An chưa nhận ca lây nhiễm trong công đồng).

Xác định các địa phương khu vực biên giới luôn là địa bàn trọng yếu về quốc phòng an ninh. Bản thân tôi còn được Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng giao nhiệm vụ tham gia đóng góp, xây dựng nhiều chương trình, nhiều dự án, nhiều đề tài về KT - XH gắn với quốc phòng – an ninh liên quan tới 6 huyện, thị xã biên giới của tỉnh (trong đó có huyện Mộc Hóa). Qua tìm hiểu tôi biết rằng thời gian qua, ngoài đầu tư của Nhà nước, địa phương, việc huy động các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển KT - XH vùng biên giới của tỉnh gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền Quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân được tỉnh đặc biệt quan tâm. Nhiều chính sách an sinh xã hội, mô hình kinh tế, các công trình phục vụ sản xuất, dân sinh được đầu tư, tạo sự chuyên biến tích cực sinh kế của người dân.

Tuy nhiên, công tác quy hoạch để phát triển biên giới chưa được quan tâm đúng mức; việc thu hút đầu tư phát triển khu vực biên giới còn gặp nhiều khó khăn, trong khi nhu cầu đầu tư cho khu vực này rất lớn; nguồn đầu tư vẫn chủ yếu là ngân sách nhà nước. Kết cấu hạ tầng, giao thông khu vực biên giới chưa phát triển, đời sống đồng nhân dân còn gặp nhiều khó khăn,...

Bản thân tôi dù trúng cử hay không trúng cử vẫn tiếp tục tham gia cùng các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện biên giới thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ gắn với phát triển kinh tế. Tham gia rà soát các cơ chế chính sách, các chương trình dự án, kêu gọi, huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư xây dựng KT - XH khu vực biên giới, tạo việc làm ổn định, cải thiện đời sống nhân dân.

Nếu được bà con cử tri tin tưởng bầu vào HĐND tỉnh, tôi sẽ có điều kiện để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất đối với các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi.

Với bản chất của người lính “ Bộ đội cụ Hồ” người sĩ quan chỉ huy quân đội là thẳng thắn, nói thật, cái gì biết chắc mới nói, cái gì chưa chắc thì chưa nói, không sợ va chạm,... nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh tôi sẽ cố gắng phát huy làm tròn trách nhiệm của người đại diện cho của nhân dân, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri và nhân dân../.